

Hệ Thống Sức Khỏe Methodist

Tóm Lược Chánh Sách Hỗ Trợ Tài Chánh (Financial Assistance Policy, hay FAP) bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu

1. Là một phần nhiệm vụ, Hệ Thống Sức Khỏe Methodist (Methodist Health System, hay MHS) và các Bệnh Viện phụ thuộc hỗ trợ tài chánh cho bệnh nhân không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ bệnh viện khẩn cấp và cần thiết về y tế. Hỗ trợ tài chánh không áp dụng cho hóa đơn từ bác sĩ, phòng lab bên ngoài và những nơi khác phục vụ.
2. Thông thường, nếu lợi tức hàng năm thấp hơn hoặc bằng 200% Hướng Dẫn Nghèo Khó Liên Bang, <https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines> thì quý vị sẽ đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tài chánh. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn thì phần nợ còn thiếu của quý vị vào thời điểm ghi danh FAP sẽ được xóa bỏ hoặc giảm bớt. Quý vị có thể yêu cầu trợ giúp trả hóa đơn bất kỳ lúc nào trong thời gian nằm viện hoặc trong tiến trình trả tiền.
3. Khả năng chi trả có thể gồm một số yếu tố, bao gồm mức lợi tức, số người trong gia đình và viện phí. Trong những trường hợp đặc biệt, MHS có thể xét tình trạng lợi tức của bệnh nhân và gia đình cũng như mức thường xuyên phải trả tiền cho y tế và bệnh viện.

4. Quý vị có thể lấy bản in FAP miễn phí và đơn ghi danh FAP trên mạng lưới của chúng tôi tại

<https://www.methodisthealthsystem.org/patients-visitors/patient-tools-support/financial-assistance/> . Quý vị cũng có thể lấy bản in miễn phí tại 4040 N. Central Expressway, Dallas, TX 75204 hoặc gọi số 214-947-6300 hoặc số miễn phí 866-364-9344 và yêu cầu gửi qua thư. Quý vị có thể được hỗ trợ đọc để hiểu rồi điền đơn ghi danh FAP tại địa chỉ phía trên hoặc gọi cho các số liên lạc trên đây. Bản dịch Tóm Lược FAP bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu, đơn ghi danh FAP và FAP có ở địa điểm trên đây hoặc có thể yêu cầu bằng cách gọi cho các số điện thoại bên trên. Các tài liệu trên đây được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau trong phụ lục FAP.

5. Bệnh viện sẽ tính tiền cho người đủ tiêu chuẩn FAP ít hơn số tiền thường tính cho dịch vụ khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế cần thiết khác, so với người được bảo hiểm bao trả cho các dịch vụ chăm sóc đó.